



VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Đảng Bộ Bắc California - Hoa Kỳ

Thư Lên Tiếng

Về cáo buộc Việt Tân liên hệ tới các xích mích tại Nam California

Vào khoảng đầu tháng 8, 2014, ông Vũ Văn Lộc, một nhân vật cộng đồng tại Bắc California với bút hiệu Giao Chi, đã phổ biến rộng rãi bài viết mang tựa đề Oan Trái Cộng Đồng. Trong bài viết này, ông Lộc luận bàn về bức thư của ông Lê Văn Kim mang tính lên án một số nhân vật cộng đồng tại Nam California.

Nhưng cũng trong bài viết đó, ông Lộc bỗng nhiên đề cập tới Đảng Việt Tân với những cáo buộc theo kiểu tin đồn, rồi từ đó lại rằng buộc trách nhiệm lên chúng tôi một cách lạ kỳ, như:

- “Lại có người nói rằng đây là Việt Tân ra tay.”
- “Chắc rằng anh em không làm công việc tàn nhẫn và sai lầm như thế. Tuy nhiên quý vị bị nghi ngờ cũng đủ là quý vị đã không trong sáng.”
- “Nếu tôi là người trách nhiệm Việt Tân, tôi cũng phải làm sáng tỏ.”

Trong mong ước duy trì sự hài hòa trong cộng đồng, Đảng Bộ Việt Tân tại Bắc California xin minh xác một số điều sau đây:

- Đảng Việt Tân hoàn toàn không có liên hệ gì tới các bất đồng giữa các ban chấp hành hay nhân sự cộng đồng tại Nam California mà ông Vũ Văn Lộc cho rằng đang diễn ra.
- Ngược lại, khi có cơ hội hợp tác, hỗ trợ các hội đoàn bạn trong các công tác đấu tranh, anh chị em Việt Tân luôn cố gắng hết mình. Cụ thể và gần nhất là 2 đợt hiệp lực rất thành công của nhiều cộng đồng người Việt từ khắp Hoa Kỳ và Canada tụ hội về Washington DC cho cuộc Vận Động cho Quyền Tự Do Báo Chí và Ngày Hát cho Biển Đông và Quyền Con Người. Anh chị em Việt Tân hân hoan tham gia các phái đoàn về tham dự, và hân hạnh tiếp tay với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Washington DC tổ chức các công tác này.
- Chúng tôi tôn trọng các vị đại diện cộng đồng đã được đồng bào lựa chọn. Chúng tôi cũng tôn trọng mọi quyết định lập cơ chế, hội đoàn, hay ban đại diện mới, nếu có, vì đó là những sinh hoạt bình thường và là quyền đương nhiên trong một xã hội tự do dân chủ.

Và một nguyên tắc quan trọng khác nữa trong xã hội dân chủ pháp quyền là: Ai đưa ra các cáo buộc đối với người khác thì phải có trách nhiệm đưa ra chứng cứ. Nếu không, đó chỉ là những vu cáo rất bất công và vô giá trị.

Chúng tôi kính mong mọi người, mọi giới trong các cộng đồng người Việt chúng ta từ chối chuyển tải những vu cáo bất công và vô giá trị đối với **BẤT KỶ THÀNH VIÊN NÀO** của cộng đồng. Có như thế chúng ta mới duy trì được tình đoàn kết, mới tập trung được sức lực cho đấu tranh, và nhất là mới khóa được các nỗ lực phá hoại của nhà cầm quyền CSVN nhắm vào các cộng đồng chúng ta.

Giao Chi Vũ Văn Lộc là một cây bút đã có nhiều đóng góp tốt đẹp cho cộng đồng người Việt tại miền Bắc California. Rất mong sự lên tiếng của chúng tôi sẽ xóa đi một ngộ nhận nhưng không thay đổi sự quý mến của độc giả khắp nơi đối với Ông.

Ngày 12 tháng 8 năm 2014

Hoàng Thế Dân

Đại Diện Đảng Việt Tân tại Bắc California

(408) 828 - 0050

**Đội Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**